

Số: /BC-PTNMT

Hớn Quản, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tham mưu nội dung giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện khóa XII

Kính gửi: UBND huyện.

Thực hiện Công văn số 1533/UBND-KTTH ngày 13/6/2024 của UBND huyện về việc giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện khóa XII,

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu nội dung giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các nội dung được giao tại Công văn nêu trên, cụ thể như sau:

1. Cử tri Hồ Khắc Quảng - ấp 5, xã Đồng Nơ cùng 11 hộ dân tiếp tục kiến nghị: Trại heo của ông Hồ Kim Thắng (ấp 5, xã Đồng Nơ) chăn nuôi vượt số lượng cho phép, không đảm bảo vấn đề xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường; đồng thời có khoảng 8 – 10 hộ dân không đồng thuận vì theo quy hoạch sử dụng đất mới người dân gần khu vực trại heo của ông Hồ Kim Thắng không còn lên được thổ cư, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân trong khi đời sống dân cư ở đây đã ổn định từ lâu, trước khi trại heo hình thành. Đề nghị UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường có giải pháp triệt để giải quyết; UBND xã Đồng Nơ tiến hành họp dân để nắm tình hình thực tế tại khu dân cư.

Trả lời:

*** Đối với ý kiến về ô nhiễm môi trường:**

Ngày 07/6/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kết hợp với UBND xã Đồng Nơ tiến hành kiểm tra đột xuất Trại chăn nuôi heo của ông Hồ Kim Thắng, được kết quả: Ông Hồ Kim Thắng hoạt động chăn nuôi heo với quy mô 1400 con/đợt, không đúng với quy mô chăn nuôi đã đăng ký là 490 con/đợt; ông Thắng đã xây lắp các công trình để xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo nhưng các công trình này được xây lắp không đúng theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được UBND huyện xác nhận tại Giấy xác nhận số 36/GXN-UBND ngày 08/01/2021; Có mùi hôi khó chịu phát sinh từ khu vực xây dựng các công trình xử lý nước thải. Tại thời điểm kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trưng cầu Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước tiến hành thu 01 mẫu nước thải tại hồ lắng sau hầm Biogas để phân tích, giám định, đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải.

Qua Kết quả phân tích mẫu nước thải số 834/2024/PKQPT ngày 13/6/2024, nhận thấy mẫu nước thải chăn nuôi heo có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (QCVN 62:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi, cột B).

Từ cơ sở nêu trên, ngày 19/6/2024 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường số 01/BB-VPHC đối với ông Hồ Kim Thắng về các hành vi vi phạm nêu trên (hiện đang củng cố hồ sơ để ra Quyết định xử phạt); đồng thời yêu cầu ông Hồ Kim Thắng thực hiện các nội dung :

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi heo; Thực hiện giảm quy mô đàn heo theo đúng quy mô đã đăng ký tại Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được UBND huyện xác nhận tại Giấy xác nhận số 36/GXN-UBND ngày 08/01/2021 là 490con/đợt nuôi; Xây dựng, cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải trước khi thả nuôi đợt heo mới nhằm đảm bảo toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trước khi được tái sử dụng để tưới cây; Tăng cường phun xịt chế phẩm sinh học khử mùi, đặc biệt là vào ban đêm tại khu vực chuồng trại và khu xử lý chất thải để giảm thiểu triệt để mùi hôi phát sinh, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến người dân.

- Đối với lượng nước thải chăn nuôi sau xử lý hiện nay: Do mẫu nước thải chăn nuôi heo có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, không đảm bảo để tưới cây, do đó yêu cầu ông Hồ Kim Thắng không sử dụng lượng nước thải này để tưới cây; trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày 19/6/2024 phải xây dựng thêm 01 hồ chứa (có lót đáy chống thấm) để lưu giữ tạm thời toàn bộ lượng nước thải này. Ngay sau khi xây dựng, cải tạo xong hệ thống xử lý nước thải, ông Thắng phải thu gom toàn bộ lượng nước thải này vào hệ thống xử lý nước thải để xử lý theo quy định.

* *Đối với ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất:* Vị trí thực hiện dự án Trại trại chăn nuôi heo của ông Hồ Kim Thắng đã được UBND huyện chấp thuận chủ trương vị trí thực hiện dự án cơ sở chăn nuôi heo tại Công văn số 1842/UND-KSX ngày 03/12/2020. Căn cứ kết kiểm tra ngày 07/6/2024, đối chiếu với bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hớn Quản, cho thấy khoảng cách từ ranh hàng rào của Trại chăn nuôi heo đến ranh quy hoạch đất ở tại nông thôn khoảng 395m, đảm bảo điều kiện về khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trại được quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Do đó, đảm bảo khoảng cách để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn theo quy định.

* *Đối với ý kiến về nội dung “UBND xã Đồng Nơ tiến hành họp dân để nắm tình hình thực tế tại khu dân cư”:* Đề nghị UBND xã Đồng Nơ xem xét, giải quyết.

2. Cử tri Lê Huy Hùng - ấp Xa Lách, xã Tân Quan: Công ty Cổ phần Môi trường Thảo Dương Xanh tại ấp Xa Lách, xã Tân Quan, huyện Hón Quán xử lý rác gây ô nhiễm môi trường, đề nghị ngành chức năng huyện Hón Quán can thiệp xử lý kịp thời.

Trả lời:

Ngày 25/6/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kết hợp với UBND xã Tân Quan tiến hành kiểm tra đột xuất Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại Thảo Dương Xanh của Công ty Cổ phần Môi trường Thảo Dương Xanh, được kết quả:

- Công ty Cổ phần Môi trường Thảo Dương Xanh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại Thảo Dương Xanh” tại Quyết định số 2494/QĐ-BTNMT ngày 11/12/2013 và cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 3-4-5-6.074.VX (cấp lần 2) ngày 19/8/2021.

- Công ty đã thực hiện báo cáo Công ty Bảo vệ môi trường năm 2023; tiến hành lấy mẫu quan trắc chất lượng môi trường định kỳ vào ngày 21/3/2024.

- Qua kiểm tra, cho thấy Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại Thảo Dương Xanh của Công ty đang hoạt động bình thường. Công ty đã xây dựng hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án và được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn tại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 3-4-5-6.074.VX (cấp lần 2) ngày 19/8/2021.

Tại thời điểm kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trưng cầu Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước để lấy mẫu khí thải phát sinh từ lò đốt công suất 2.500 kg/giờ; Tuy nhiên, do sàn thao tác lấy mẫu khí thải lâu ngày bị gỉ sét, không đảm bảo an toàn cho việc lấy mẫu nên chưa thể tiến hành thu mẫu khí thải để giám định, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải lò đốt. Vì vậy, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty tiến hành sửa chữa, cải tạo lại sàn thao tác lấy mẫu khí thải và thông báo Phòng Tài nguyên và Môi trường sau khi hoàn thành để lấy mẫu khí thải, phân tích, giám định đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải (sau khi có kết quả phân tích, giám định mẫu khí thải, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ có biện pháp xử lý và trả lời cho cử tri được rõ); đồng thời yêu cầu Công ty nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại; Thu gom toàn bộ lượng chất thải phát sinh và thường xuyên vận hành các công trình bảo vệ môi trường đảm bảo toàn bộ lượng chất thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trước khi thải ra môi trường theo quy định.

3. Cử tri Sỹ Danh Nghĩa - ấp Xạc Lây, xã Tân Quan: Việc trại heo tại ấp Núi Gió, xã Tân Lợi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường xung quanh, đề nghị các ngành sớm xử lý.

Trả lời:

Do thông tin của quý cử tri cung cấp không đầy đủ nên Phòng Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở để kiểm tra, xử lý theo quy định. Đề nghị quý cử tri cung cấp các thông tin như Tên chủ trại heo,... để làm cơ sở kiểm tra và có biện pháp xử lý (nếu có).

4. Cử tri Lưu Thiện Tôn – khu phố 2, thị trấn Tân Khai: Công ty TNHH Sản xuất gỗ Rich tổ 3, khu phố 2, thị trấn Tân Khai đã gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn, khói bụi làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Đề nghị các cấp lãnh đạo kiểm tra, xử lý tình trạng trên.

Trả lời:

Ngày 25/6/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kết hợp với UBND thị trấn Tân Khai tiến hành kiểm tra đột suất Nhà máy chế biến gỗ của Công ty TNHH Sản xuất gỗ Rich, được kết quả:

- Công ty TNHH Sản xuất gỗ Rich thuê lại Nhà xưởng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoài Như để hoạt động dự án Chế biến gỗ (theo Hợp đồng thuê nhà xưởng số 02/2022 ngày 25/02/2022). Dự án “Nhà máy sản xuất gỗ Hoài Như – Công suất 2.500m³ nguyên liệu/năm” có đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và được UBND huyện chấp nhận tại Thông báo số 145/TB-UBND ngày 30/6/2014.

- Qua kiểm tra, cho thấy Nhà máy chế biến gỗ đang hoạt động bình thường. Hoạt động sản xuất của Nhà máy không phát sinh nước thải sản xuất; tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động cưa xẻ gỗ và các phương tiện vận chuyển gỗ; khí thải phát sinh từ hoạt động đốt củi gỗ tại các lò hơi. Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý khí thải để thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ các lò hơi.

Tại thời điểm kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trưng cầu Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước tiến hành thu 01 mẫu khí thải tại ống khói thoát khí của lò hơi để phân tích, giám định, đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý khí thải (sau khi có kết quả phân tích, giám định mẫu khí thải, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ có biện pháp xử lý và trả lời cho cử tri được rõ); đồng thời yêu cầu Công ty chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động chế biến gỗ, thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và thu gom toàn bộ chất thải phát sinh từ hoạt động chế biến gỗ để xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường.

5. Cử tri Trương Công Bằng - ấp 10, xã Tân Hiệp: Đề nghị UBND huyện Hớn Quản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân trên địa bàn xã Tân Hiệp đối với phần đất hiện chưa có sổ.

Trả lời:

Đối với dự án đo chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hớn Quản được UBND tỉnh

phê duyệt tại Quyết định số 577/QĐ UBND ngày 27/3/2019, chủ đầu tư thực hiện dự án là Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi có Công văn số 2860/STNMT-CCQLDD ngày 06/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo phát hành và hướng dẫn sử dụng bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn huyện Hớn Quản. Ngày 14/12/2023 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã nhận 433 hồ sơ từ Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam – Xí nghiệp Ảnh công trình về việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu của xã Tân Hiệp theo dạng chính quy đồng loạt.

Sau khi kiểm tra nội dung xét duyệt tại xã của các hồ sơ nêu trên và nhận thấy chưa đảm bảo nội dung, thành phần hồ sơ theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 441/PTNMT ngày 11/6/2024 gửi đến UBND xã Tân Hiệp và Xí nghiệp Ảnh công trình, đề nghị phối hợp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đầy đủ.

Sau khi hồ sơ được bổ sung đầy đủ và đơn vị tư vấn bàn giao hồ sơ lại cho huyện thì UBND huyện ký cấp GCNQSD đất đối với trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai. Rất mong quý cử tri thông cảm và chờ đợi kết quả.

Trên đây là nội dung tham mưu giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện khóa XII, Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TP, PTP. Phòng TNMT;
- CV Hưng;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Trương Lê Thanh Trung